

Số: 108 /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Ngày 15/8/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Tổng Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên BCĐ, Tổ Công tác giúp việc BCĐ và Thủ trưởng một số các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ kết luận:

UBND tỉnh và BCĐ chuyển đổi số tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ Công tác giúp việc BCĐ; các cấp, các ngành cùng những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong những tháng đầu năm 2022. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về xây dựng, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, khai thác, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt yêu cầu Kế hoạch đề ra. Năm 2021, kết quả xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh, Ninh Bình đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2020 (trong đó: Chính quyền số: xếp thứ 5; Kinh tế số: xếp thứ 8; Xã hội số: xếp thứ 5).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục, như: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện; một số cơ quan, đơn vị đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số trong Kế hoạch có nội dung, quy mô, mục tiêu không phù hợp, thiếu khả thi; một số nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt danh mục nhưng triển khai còn rất chậm; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ dự báo sẽ không hoàn thành theo lộ trình. Việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số của tỉnh không đạt tiến độ, yêu cầu đề ra; việc ứng dụng các Nền tảng số phục vụ chuyển đổi số và đưa người dân, doanh nghiệp lên môi trường số còn hạn chế; hạ tầng thiết bị tại nhiều cơ quan, đơn vị còn thiếu, chưa được đồng bộ; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử còn bất cập, kết quả đạt được chưa thực chất; việc thực hiện ký số, gửi/nhận văn bản điện tử ở nhiều đơn vị và cấp xã chưa đạt yêu cầu;

một số cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng thường xuyên Thư điện tử công vụ trong hoạt động chuyên môn; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng còn bị coi nhẹ, gây nguy cơ mất an toàn thông tin.

Để tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu. UBND tỉnh, đề nghị các thành viên BCD, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo tổ chức Hội nghị BCD chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trong đó tập trung rà soát, đánh giá, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được UBND tỉnh giao trong năm 2022, ưu tiên vào các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; tạo lập, phát triển dữ liệu; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, chuẩn hóa quy trình, dữ liệu về TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; tăng cường ký số, gửi/nhận hồ sơ văn bản điện tử; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tiếp tục duy trì chế độ thông tin báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi các dữ liệu có liên quan do UBND tỉnh yêu cầu về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Ninh Bình (IOC); thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; sử dụng triệt để hộp thư điện tử công vụ của tỉnh đã được cấp trong hoạt động công vụ.

- Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/2/2022, Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao chủ trì, đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa ra khỏi kế hoạch những nhiệm vụ, dự án chưa thật sự cần thiết, không hiệu quả hoặc không đảm bảo tiến độ.

b) Nghiên cứu, rà soát, xác định các bài toán chuyển đổi số cụ thể theo phạm vi, chức năng, lĩnh vực phụ trách, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trong Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh năm 2023, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khả thi.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và BCD chuyển đổi số tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và những vấn đề tồn tại do yếu tố chủ quan trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, dự án về Công nghệ thông tin.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số được UBND tỉnh giao trong năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh cho phù hợp; đề xuất hướng xử lý đối với các nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ, không hiệu quả.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ, dự án quan trọng phục vụ phát triển Chính quyền số của tỉnh, như: *Nâng cấp, bổ sung tính năng hệ thống thông tin giải quyết TTHC; xây dựng kho dữ liệu, Cổng dữ liệu mở của tỉnh, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); nâng cấp và đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.*

c) Tổ chức đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, địa phương năm 2021; hoàn thiện Mô hình chuyển đổi số tại cấp xã, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thành phố Tam Điệp hoàn thành thí điểm mô hình Chính quyền số cấp huyện.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Công Thương, Tài chính khẩn trương hoàn thiện Mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tại 03 đơn vị được lựa chọn.

e) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm PVHCC) thiết kế biểu mẫu và triển khai đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện báo cáo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án về Chuyển đổi số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

f) Tham mưu thành lập Nhóm công tác (thành phần tinh gọn) đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố về các nội dung: *Tổ chức hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; tổ chức và hoạt động của Tổ phân tích dữ liệu; phát triển các Nền tảng số Quốc gia; vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu, Trung tâm IOC; kinh nghiệm bố trí, quản lý kinh phí các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số...* để tham mưu UBND tỉnh, BCD chuyển đổi số tỉnh chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung trên; tham mưu ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 theo đúng tiến độ.

g) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, sẵn sàng các phương án phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố mất an toàn, an ninh mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh, tập trung tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao chủ trì.

4. Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh: Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số. Chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức phối hợp trong công tác

tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác thẩm định, tham mưu phê duyệt, bố trí kinh phí, quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số.

Trong quá trình triển khai thực hiện, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên; chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung đảm bảo phù hợp, khả thi. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh và BCĐ chuyển đổi số tỉnh.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ;
- Các cơ quan, đơn vị dự HN;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các VP, các TT.

HP_VP6_01.TBKL

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Đức Tân